

ZWCAD+ ได้รับยกย่องให้เป็นโซลูชันชั้นนำด้านการ ออกแบบทางวิศวกรรม ปี 2557



บริษัท ซีดับเบิลยูแคด ซอฟต์แวร์ จำกัด (ZWCAD Software) ผู้ให้บริการโซลูชัน CAD ชั้นนำสำหรับอุตสาหกรรม การออกแบบเครื่องจักรกล ยานยนต์ งานก่อสร้าง และวิศวกรรมระดับโลก เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการโซลูชันด้านการออกแบบทางวิศวกรรมที่น่าจับตามองมากที่สุด 10 อันดับแรก ประจำปี 2557 จากนิตยสาร CIO Review รางวัลดังกล่าวมอบให้กับบริษัทที่เป็น”ผู้นำการจัดการปัญหาด้านการออกแบบทาง วิศวกรรมและสามารถสร้างผลกระทบต่อตลาดได้โดยตรง”



นายทรูแมน ดู ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (ซีอีโอ) บริษัท ซีดับเบิลยูแคด ซอฟต์แวร์ จำกัด กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการยกย่องจากผู้นำทางความคิดที่ทรงอิทธิพลในอุตสาหกรรมโซลูชันสำหรับองค์กร รางวัลที่ได้รับจากนิตยสาร CIO Review ในครั้งนี้ถือเป็นสิ่งสะท้อนภาพการทำงานทั้งหมดที่เราได้ทุ่มเทให้การ ระบุและการจัดการกับปัญหาต่างๆ เพื่อนำเสนอโซลูชันสำหรับงานออกแบบที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าให้กับวิศวกร และนักออกแบบทั่วโลก และเราพร้อมเดินทางนำเสนอโซลูชันเชิงนวัตกรรมที่ดียิ่งกว่าเดิมให้กับผู้ใช้และกลุ่มลูกค้า ของบริษัทฯ ในปีต่อไปด้วย”

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นไฮไลท์ของบริษัท ซีดับเบิลยูแคด ซอฟต์แวร์ ประกอบด้วย ZWCAD+, ZW3D, ZWCAD Architecture, ZWCAD Mechanical และ ZWCAD Touch ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการยอมรับด้านประสิทธิภาพและ ราคาที่คุ้มค่า รวมถึงคุณสมบัติที่โดดเด่นที่นำมาซึ่งมิติและมุมมองใหม่ๆ ให้กับอุตสาหกรรม อีกทั้งคุณสมบัติ ใหม่ของ ZWCAD+ อาทิ ฟังก์ชันไดนามิก บล็อก, สมาร์ทวอยซ์ และโมดูลสำหรับการทำงานร่วมกันบนระบบคลาวด์ที่ชื่อว่า “Syble” ยังได้รับการชื่นชมด้วยว่าช่วยเสริมให้ผู้ใช้งานและนักออกแบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีความถูกต้องแม่นยำมากกว่าเดิม ขณะที่โซลูชัน ZWCAD Mechanical และ ZWCAD Architecture ก็ได้รับการยกย่องด้วยเช่นกันจากขีดความสามารถที่พร้อมช่วยตอบสนองความต้องการให้กับอุตสาหกรรม CAD ทั้งหมดได้อย่างครอบคลุม

นอกจากนี้ บริษัท ซีดับเบิลยูแคด ซอฟต์แวร์ จำกัด ร่วมกับบริษัท เซียนจิ้น เทรดดิง จำกัด ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ZWCAD+ ในไทยนำเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ ZWCAD+ ไปจัดแสดงในงานเมทัลเล็คซ์ 2014 ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2557 ณ บูธ J509 ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา โดยภายในงานจะมีการสาธิต และจัดอบรม

ผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป และสำหรับลูกค้าที่ซื้อซอฟต์แวร์ ZWCAD+ ภายในงานจะได้รับส่วนลดพิเศษทันที
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-2417-0508 หรือ www.xianjin.co.th